



คำนำ

ชุดการเรียน การสอน ที่ 3.3 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เป็นวิชาเพิ่มเติม หอสมุดเพื่อการค้นคว้า 20265 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ความสำคัญและประโยชน์ของหนังสือ ส่วนประกอบของหนังสือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนปก (Binding) ส่วนต้นเล่ม (Preliminary Papers) ส่วนเนื้อหา (Text or Body of the Book) ส่วนอ้างอิงเพิ่มเติม (Auxiliary or reference material) ชุดการเรียนการสอน ชุดนี้จัดทำขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมกลุ่มอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน การพัฒนากระบวนการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การอ่าน การคิดวิเคราะห์ นักเรียนใช้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยกันคิด ค้นคว้าหาคำตอบ และช่วยกันสรุป ผลการเรียนรู้ ทำให้เกิดความรู้ที่คงทน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ขอขอบคุณ นางนิตยา สุวรรณหงส์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางสะพานวิทยา นางยุพร พัฒน์ทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัวหิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย รวมทั้งผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดทำชุดการเรียนการสอน ชุดนี้เป็นผลสำเร็จตาม จุดมุ่งหมายที่วางไว้

นางบุษรินทร์ พรหมทา



สารบัญ

หัวข้อเรื่อง	ท	หน้า
คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้การสอนที่ 3.3 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ		1
คำแนะนำสำหรับครู		2
คำแนะนำสำหรับนักเรียน		3
ลำดับชั้นการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้การสอนที่ 3.3		4
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้		5
บัตรคำสั่งชุดการเรียนรู้การสอนที่ 3.3		6
แบบทดสอบก่อนเรียน		7
บัตรความรู้ เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ		9
บัตรฝึกที่ 1 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ	39	
บัตรฝึกที่ 2 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ	41	
บัตรสรุปผล เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ		42
แบบทดสอบหลังเรียน	4	3
บรรณานุกรม	45	
ภาคผนวก	47	
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน	4	8
เฉลยบัตรฝึกที่ 1 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ		49
เฉลยบัตรฝึกที่ 2 เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ		51
เฉลยบัตรสรุปผล เรื่อง ส่วนต่างๆ ของหนังสือ	5	2
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน	5	3